
BORGARRÁÐ 31. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um leiðir til 
hækkunar frístundakorts - R19110005

Frístundakortið hefur ekki tekið hækkunum síðan 1. janúar 2017. Hvað er því til fyrirstöðu að 
frístundakortið verði vísitölutryggt/verðbætt til hækkunar eins og útgjaldaliðir borgarinnar? 


